



ประกาศโรงพยาบาลมะการักษ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมะการักษ์ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

โรงพยาบาลมะการักษ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นางสาวพิมลดา จันท์เทศ	
๒	๒	นางสาวปัทมา อินทร์นาค	
๓	๓	นางสาวฉัตรกมล พรหมสวัสดิ์	
๔	๔	นางสาวภรภัทร กำเหนิดดี	
๕	๕	นางสาวอุไรฤกษ์ ทิพย์โอสถ	
๖	๖	นางสาวอุษา บุญคุ้ม	
๗	๗	นางสาวพัทธพิมล สิ้นเสี่ยม	
๘	๘	นางสาวณัฐกฤตา สำนักพงษ์	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร
<u>ประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน)</u> ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบข้อเขียน)	วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. <u>ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</u> ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น๓ อาคารวิเคราะห์ และบำบัดโรค โรงพยาบาลมะการักษ์	๑-๗

<p>ประเมินครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน) คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none">- บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์- ทักษะคิด และแรงจูงใจ- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์- เชี่ยวชาญปัญหา ฯลฯ- การสื่อสารโดยการพูด ฯลฯ <p>(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)</p>	<p>วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลมะการักษ์</p>	<p>ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์</p>
---	---	--

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) โรงพยาบาลมะการักษ์ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลมะการักษ์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอิทธิพล จรัสโอฬาร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์